

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมพระเทพสุทธิโมลี ชั้น ๔ อาคาร ภปร.๒ โรงพยาบาลอินทร์บุรี

ผู้มาประชุม

๑ นายรุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
๒ นายสมศักดิ์ สุทธิพงศ์เกียรติ	รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี
๓ นายธานินทร์ โตจัน	รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี
๔ นายณัฐ หาวารี	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมบุรี
๕ นายธีรศักดิ์ เต๋นดวง	ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน
๖ นางสาวสิทธิธนา โตอ่อน	ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายบางระจัน
๗ นางสิลินทิพย์ ชัยบุรินทร์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าช้าง
๘ นายสมนึก ศรีใสดี	สาธารณสุขอำเภอพรหมบุรี
๙ นายเทิดไทย มีสะอาด	สาธารณสุขอำเภอบางระจัน
๑๐ นายยรรยง นาคมา	สาธารณสุขอำเภอค่ายบางระจัน
๑๑ นายวิเชียร พันธุ์สุข	สาธารณสุขอำเภออินทร์บุรี
๑๒ นายสมภพ พรหมจรรยา	สาธารณสุขอำเภอท่าช้าง
๑๓ นายมงคล เชษฐศาสตร์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ แทนสาธารณสุขอำเภอเมืองสิงห์บุรี
๑๔ นางวังจันทร์ กิตติภาดากุล	หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
๑๕ นางยุพา โชติกะพัฒน์	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
๑๖ นางวันดี วิรัสสะ	หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
๑๗ นายประโยชน์ ยอดรัก	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและการมีส่วนร่วม
๑๘ นางศรีสุดา วัชรอาภาไพบูลย์	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
๑๙ นางอุไรศรี ขำนุรักษ์	หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพและงานยาเสพติด
๒๐ นางสาวยุพิน ปานเดช	หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล
๒๑ นายพิพัฒน์ กว้างนอก	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
๒๒ นางชูศรี สิงห์บุรณ์	หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
๒๓ นายนิติธร ษมาวิมล	หัวหน้างานนิติการ
๒๔ นายอาคม มีประเสริฐ	เภสัชกรชำนาญการ แทนหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

ผู้ไม่มาประชุม ดิตราชการ

๑ นายสุขสันติ พักธรรมนิก	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าช้าง รก.ในตำแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เชี่ยวชาญ
๒ นายสุพจน์ อยู่สุข	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เชี่ยวชาญ
๓ นายปฎิญา แก้วปลาด	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
๔ นายวีรชัย บริบูรณ์	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
๕ นายอัครเดช ภัคศิริรักษ์	หัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑ นางศรีสุวรรณ คล้ายดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.อินทร์บุรี
๒ นายอุดม คชะ	ผู้อำนวยการ รพ.สต.ทับยา
๓ นางนงค์นุช จันทโชติ	ผู้อำนวยการ รพ.สต.น้ำตาด

๔ นางทุเรียน ปัทมาอักษร	ผู้อำนวยการ รพ.สต.ประศุก
๕ นางจำลอง โอสด	ผู้อำนวยการ รพ.สต.โพธิ์ชัย ๑
๖ นายสมบูรณ์ วงศ์สกุลเกียรติ	ผู้อำนวยการ รพ.สต.โพธิ์ชัย ๒
๗ นายอรรถสิทธิ์ วิพันธ์เงิน	ผู้อำนวยการ รพ.สต.ชีน้ำราย ๑
๘ นางประเสริฐ พันธุ์สุข	ผู้อำนวยการ รพ.สต.ชีน้ำราย ๒
๙ นางนิภาภรณ์ อ่อนลา	ผู้อำนวยการ รพ.สต.อินทร์บุรี ๑
๑๐ นายประกิต นานบุญพัฒนา	ผู้อำนวยการ รพ.สต.อินทร์บุรี ๒
๑๑ นางลินดา ชูทอง	ผู้อำนวยการ รพ.สต.จี่วราย ๑
๑๒ นางรัชฎา ศรีโพธิ์โรจน์	ผู้อำนวยการ รพ.สต.จี่วราย ๒
๑๓ นางพรพรรณ สุธียรสาร	ผู้อำนวยการ รพ.สต.จี่วราย ๓
๑๔ นายสมเกียรติ เรื่องฤทธิ์กุล	ผู้อำนวยการ รพ.สต.ห้วยชัน ๒
๑๕ นางวาสนา เศรษฐวานิช	ผู้อำนวยการ รพ.สต.ทองเอน ๒
๑๖ นางเบญญาภา ปานเนียม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สิงห์บุรี
๑๗ นายชาญชัย นามประกอบ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.อินทร์บุรี
๑๘ นางจรงค์ ชูเทียน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.อินทร์บุรี
๑๙ นายมนตรี ภมร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.อินทร์บุรี
๒๐ นางนลินลักษณ์ อินคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.สิงห์บุรี
๒๑ นางนิตยา บุญปั้น	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.สิงห์บุรี
๒๒ นายอภิชา เอกธีรธรรม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.สิงห์บุรี
๒๓ นายถาวร ปานเพชร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.สิงห์บุรี
๒๔ นายประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกียรติ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.สิงห์บุรี
๒๕ นายวิสุทธิ์ รอดคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.สิงห์บุรี
๒๖ นายประวิทย์ คุ่มครอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.พรหมบุรี
๒๗ นายวิทยา พวงนิล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.พรหมบุรี

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานดำเนินการประชุม มีวาระการประชุม ดังนี้

วาระพิเศษ

- ๑ พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลชุดปฏิบัติการฉุกเฉินดีเด่นระดับจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค กล่าวรายงาน และเรียนเชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี มอบเกียรติบัตรฯ ให้แก่ รพ.สิงห์บุรี (ได้รับรางวัลระดับ ALS และ BLS) และ อบต.ห้วยชัน (ได้รับรางวัลระดับ FR)
- ๒ พิธีมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุขของหน่วยบริการ
ปทุมภูมิ จังหวัดสิงห์บุรี ปี ๒๕๕๗
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพกล่าวรายงาน และเรียนเชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
สิงห์บุรี มอบใบรับรองให้แก่หน่วยบริการปทุมภูมิ ๑๗ แห่ง
- ๓ นายประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกียรติ เรียนเชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ
-นพ.สมเจตน์ ฟุ้งพงษ์ ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสิงห์บุรี ปี ๒๕๕๘
-นายพิพัฒน์ กว่างนอก ได้เลื่อนระดับจากนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นนักจัดการงาน
ทั่วไปชำนาญการพิเศษ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑.๑ วันนี้มีการประชุม Video conference เรื่อง Family Care Team โดยกระทรวงสาธารณสุข
ต่อไปหากมีการประชุม อาจถ่ายทอดโดยใช้ TeamSpeak๓ โดยผู้เข้าประชุมไม่ต้องเดินทางไปที่ สสจ.

๑.๒ ขอเชิญร่วมกิจกรรม

-วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ โครงการรณรงค์ปวงประชาร่วมใจ ปันสองล้อสู่สุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ
๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จุดเริ่มต้น ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
(หลังเดิม) และให้ใส่เสื้อสีม่วงตลอดทั้งเดือนเมษายน ๒๕๕๘

-วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ซึ่งมีการจัดงานขึ้น ๒ แห่ง ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเดิม)
และวัดกฤษณเวฬุชาราม (วัดไผ่ดำ) ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี โดยในวันดังกล่าว จะมีการเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กเฉลิมพระเกียรติฯ

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๓ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดสิงห์บุรี

๑.๓.๑ เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๘ (ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘) จังหวัดสิงห์บุรีมีการใช้
จ่ายงบประมาณอยู่ลำดับ ๓ ของประเทศ และลำดับ ๒ ของเขต รายจ่ายประจำปี อยู่ลำดับ ๑ ของประเทศ/เขต
รายจ่ายงบลงทุนลำดับ ๑๑ ของประเทศ และลำดับ ๓ ของเขต (จ.สิงห์บุรี มี ๒ รายการยังไม่ได้ผู้รับจ้างเป็นของ รพ.
สิงห์บุรี) และมีหนังสือแจ้งให้จังหวัดเตรียมความพร้อมคำขอรายการงบลงทุน (สำรอง) ในส่วนครุภัณฑ์ทางการ
แพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วงเงิน ๑๓ ล้านบาท ให้เตรียมไว้ ๓๐ ล้านบาท และให้หน่วยบริการที่ต้องการขอ
สนับสนุนส่งภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๓.๒ รมรณรงค์ ๗ วันอันตราย (๙-๑๕ เมษายน ๒๕๕๘) จังหวัดสิงห์บุรีตั้งเป้าหมายการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ลดลงร้อยละ ๕ จากปีที่แล้ว ส่วนกรมควบคุมโรคเน้นเรื่องการตั้งด่านชุมชน และกระทรวงสาธารณสุข
มีมาตรการเรื่องค่าตอบแทนไม่เกิน ๒ เท่า แล้วแต่สถานะเงินบำรุง และขอให้จัดระบบการติดต่อสื่อสารให้พร้อมด้วย
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้วย หากมีอุบัติเหตุ
เสียชีวิต หรือ Admit ให้รายงานทางโทรศัพท์ให้ทราบเพื่อการประสานข้อมูลรายงาน ในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องตรงจุด

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๓.๓ พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ มีผลบังคับใช้หลังประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา ๖ เดือน (๑๘๐ วัน) โดยจะเริ่มใช้เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ควรรายงานให้ กพร.ทราบ ถ้าไม่รายงาน ถือว่าบกพร่องและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ มี
ความผิดทางวินัย

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๓.๔ กรมสุขภาพจิตร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำการสำรวจความสุขคนไทย และศึกษาเชิงคุณภาพ
ในจังหวัดที่น่าสนใจ ซึ่งจากผลการสำรวจความสุขคนไทย อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป รายจังหวัด (ไตรมาส ๓, ๔ ปี ๒๕๕๗)
พบว่าจังหวัดสิงห์บุรีได้ลำดับ ๑ ด้วยคะแนนเฉลี่ย ๓๕.๔๗ รายละเอียดสามารถเปิดดูในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

มติที่ประชุม ไม่มีแก้ไข และรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

๓.๑ ผลการรณรงค์ให้วัดขึ้น DT ในประชาชนอายุ ๒๐-๕๐ ปี เฉลิมพระเกียรติฯ (๑ มค.-๒๗ มีค.๕๘)

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค อ.อินทร์บุรี ขอปรับเป้าหมายจากการสำรวจใหม่ ผลงานความครอบคลุม ภาพรวมจังหวัดสิงห์บุรี ร้อยละ ๕๒.๗๖ อ.พรหมบุรี มีผลงานสูงสุดร้อยละ ๘๕.๑๓ รองลงมา อ.อินทร์บุรี และ อ.บางระจัน ร้อยละ ๖๘.๔๘ และ ๖๒.๕๓ ตามลำดับ ส่วน ๓ อำเภอที่เหลือ ผลงานต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ขอให้เร่งรัด ดำเนินการด้วย

ประธาน ขอให้บันทึกข้อมูลภายหลังดำเนินการ และรักษามาตรฐานการฉีดวัคซีนให้ดี ระวังเรื่อง อาการแทรกซ้อนด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ การจัดการงบประมาณของ สสอ.ค่ายบางระจัน

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ได้นำงบค่าสาธารณูปโภคคงเหลือในส่วนของอำเภอที่ยังเบิกจ่ายไม่หมด ให้ สสอ.ค่ายบางระจันยืมไปใช้ก่อน ตอนนี้ไม่มีเงินค่าสาธารณูปโภคคงเหลือประมาณ ๓ หมื่นบาท ส่วนกลางแจ้งว่าเงินงวดที่ ๒ จะมาประมาณกลางเดือนเมษายน ๒๕๕๘

ประธาน ขอให้ทุก สสอ.ตรวจสอบ และทำยอดประมาณการถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ส่งกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ ความก้าวหน้าผลการตรวจสอบข้อมูล ๔๓ แฟ้มของแต่ละหน่วยงาน

นายอภิชา เอกธีรธรรม ผลการตรวจสอบฯ พบว่ามี รพ.สต. ๑๒ แห่งดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ ที่เหลือมีผลงานมากกว่าร้อยละ ๔๐ ยกเว้น รพ.ค่ายบางระจัน ร้อยละ ๘๓.๓๕ และแจ้งกำหนดการอบรมการใช้งาน ข้อมูลใน Data center วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่องการใช้งานระบบวิทยุออนไลน์ และวันที่ ๒๒-๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่องการใช้รายงานใน Data center และขอความร่วมมือให้สถานบริการทุกแห่งที่ใช้ HosxP และ HosxP PCU กำหนดค่าพื้นฐานสำหรับออกรายงานใน Data center ด้วย

ประธาน ให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ไปจัดเรียงลำดับหน่วยบริการตามผลการดำเนินงาน ในแต่ละเดือน จนครบ ๑๒ เดือน แล้วทำเป็นค่าเฉลี่ยจัดเรียงลำดับ ๑ ใน ๕ ของระดับจังหวัด เรื่องการพัฒนา คน/Hardware/network มีผลต่อคุณภาพของข้อมูล สำหรับ network จังหวัดได้พิจารณาเครือข่ายของ CAT โดยหัวหน้าฝ่ายบริหารและหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากรกำลังพิจารณาจัดทำ MOU

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอในที่ประชุมและแจ้งเพื่อทราบ

๔.๑ ผู้อำนวยการ รพ.สิงห์บุรี

๔.๒ ผู้อำนวยการ รพ.อินทร์บุรี

๔.๓ รก.ในตำแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เชี่ยวชาญ

๔.๔ นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เชี่ยวชาญ

วาระที่ ๔.๑-๔.๔ ไม่มีเรื่องแจ้งในที่ประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๕ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ นำเสนอโดยหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

๔.๕.๑ ผลการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ ๑ ปี ๒๕๕๘

รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งไปให้ทุกหน่วยงานแล้ว

ประธาน ผากประเด็นข้อแนะนำ/ข้อสั่งการ จากการตรวจราชการรอบที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ ซึ่งจะมีการติดตามในการตรวจราชการครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๕.๒ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๘ (ไตรมาส ๒)

การเบิกจ่ายงบฯภาพรวมร้อยละ ๕๗.๖๑ งบดำเนินงานร้อยละ ๕๖.๒๖ งบลงทุนร้อยละ ๔๗.๑๘ รายจ่ายอื่นๆ ร้อยละ ๕๔.๓๕ งบบุคลากรร้อยละ ๙๗.๗๐ ภาพรวมอำเภอ ร้อยละ ๔๑.๑๘ และกรณี รพ.สิงห์บุรี ขอสนับสนุนงบประมาณ ๓ ล้านบาท (สร้างลานจอดรถ) ส่วนกลางแจ้งว่าให้ทำคู่มือขนานพร้อมกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ ถ้าได้รับสนับสนุนงบฯก็ให้ลงนามสัญญา ถ้าไม่ได้รับให้แจ้งยกเลิก ส่วนงบกระตุ้นเศรษฐกิจมีแพลตฟอร์มของ รพ.พรหมบุรี และบ้านพักรอลงนาม ๗ รายการ และ รพ.อินทร์บุรี ๑ รายการ ประกาศสอบราคาครั้งที่ ๒ รายละเอียดตามเอกสาร

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.อินทร์บุรี ประกาศสอบราคาครั้งที่ ๒ Spec ไม่ผ่าน ตอนนี้แก้ Spec แล้ว คาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยก่อนวันสงกรานต์

หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ สิ่งก่อสร้างทั้ง ๗ รายการ อยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างให้กับผู้รับจ้าง ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามด้วย

ประธาน ให้เร่งรีบดำเนินการและเบิกจ่ายโดยเร็ว

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๕.๓ การจัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการของผู้บริหาร และให้กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งก้าวต่อไปจะขยายการพัฒนาไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย กลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ กลุ่มผู้ป่วยสุขภาพจิต ทั้งนี้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯได้ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ และกำหนดส่งข้อมูลการสำรวจภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ หลังจากนั้นจะมีการคืนข้อมูลให้ทุกหน่วยงานได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๕.๔ สรุปสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยาประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘

นายถาวร ปานเพชร อัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๓ อันดับสูงสุด ได้แก่ อูจจาระร่วง รองลงมา ไข้ไม่ทราบสาเหตุ และตาแดง สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสิงห์บุรี พบผู้ป่วย ๓ ราย อัตราป่วยเท่ากับ ๑.๕๑ ต่อประชากรแสนคน ที่ อ.พรหมบุรี และ อ.บางระจัน

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๖ กลุ่มงานควบคุมโรค โดยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค

๔.๖.๑ การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินช่วงเทศกาลสงกรานต์

(รายละเอียดตามวาระ ๑.๓.๒)

๔.๖.๒ ผลการสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เสี่ยงสูงโรคไข้เลือดออก

ผลการสำรวจฯที่หมู่ ๘ ต.โพสังโหม ไม่พบลูกน้ำ และหมู่ ๑๐ ต.ไม้ดัด ค่า HI ร้อยละ ๑๓.๓๓ -วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ กำหนดจัดประชุม Service plan สาขาศัลยกรรม เรื่องใส่ตั้ง ณ ห้องประชุม ๘๐ ปี รพ.สิงห์บุรี

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๗ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยหัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

๔.๗.๑ ผลการดำเนินงานตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตาของโรคเบาหวานด้วยเครื่องตรวจ Fundus Camera และผลการตรวจตาต่อกระจกในผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘

ผลการตรวจจอประสาทตาภาพรวมร้อยละ ๒๙.๐๖ อ่านผลแล้ว ๖๒๘ ราย ส่วนผลการตรวจตาต่อกระจกในผู้สูงอายุ ภาพรวมร้อยละ ๙๒.๘๗ และผู้ป่วย Blinding Cataract ได้รับการทำผ่าตัดภายใน ๓๐ วัน ร้อยละ ๗๕

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๖ เรื่องจาก คปสอ./รพ./สสอ.ต่างๆ

๖.๑ การดำเนินงานควบคุมโรคในพื้นที่เกิดโรคไข้เลือดออก เดือนมีนาคม ๒๕๕๘

ประธาน ให้นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯเดือนหน้า

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

๗.๑ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ การจัดสรรค่าตอบแทนให้กับหน่วยบริการปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีแนวทางการจัดสรรรายละเอียดตามเอกสาร

สสอ.อินทร์บุรี กรณีเจ้าพนักงานสาธารณสุข ที่มีวุฒิปริญญาตรี ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานเช่นเดียวกับ นักวิชาการสาธารณสุข สามารถเบิกค่าตอบแทนได้เท่ากันหรือไม่

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน สามารถทำได้เหมือนกับข้าราชการที่มีวุฒิปริญญาตรีทั่วไป แต่ต้องมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานซึ่งออกโดยหัวหน้าหน่วยงาน

ประธาน หากมีการปฏิบัติงานจริงและมีสิทธิ์ ก็ให้ดำเนินการได้

มติที่ประชุม รับทราบ

๗.๒ เรื่องจากหัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ

๗.๒.๑ พิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ กระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำให้จัดตั้ง คณะกรรมการบูรณาการพัฒนาเด็กระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และระดับอำเภอ มีนายอำเภอเป็นประธาน และมีระบบกำกับติดตามทุก ๓ เดือน จึงขอเชิญผู้อำนวยการ รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอเข้าร่วมพิธีเปิดฯด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

๗.๒.๒ รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือคัดเลือกเครือข่าย ที่ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานควบคุมยาสูบปี ๒๕๕๘ เพื่อรับมอบรางวัล และโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ ซึ่งที่ผ่านมา รพ.สิงห์บุรี ได้รับการประเมินให้เป็น รพ.ปลอดบุหรี่ “ระดับทอง” และ “ระดับเพชร” ประเภท รพท.ในปี ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๖ และ รพ.อินทร์บุรี ได้รับรางวัล รพ.ปลอดบุหรี่ ในปี ๒๕๕๐, ๒๕๕๑, ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๔

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๑๕ น.

นางนิตยา บุญปิ่น
ผู้จตุรายนงานการประชุม